

-สำเนา-

บันทึกุรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม

ผู้เข้าประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายชัยพร นุพลกรัง	สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 1	ชัยพร นุพลกรัง	
2	นายชาญชัย บุตรประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 2	ชาญชัย บุตรประเสริฐ	
3	นายบุญชู ธุระธรรม	สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 3	บุญชู ธุระธรรม	
4	นายสมภาร ทาระแพน	สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 4	สมภาร ทาระแพน	
5	นางเที่ยง พิมพ์ไสงค์	สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 5	เที่ยง พิมพ์ไสงค์	
6	นางสาวกมล ศรีบุรี	สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 6	กมล ศรีบุรี	
7	นายทิง ศรีแก้ว	สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 7	ทิง ศรีแก้ว	
8	นายบุญรอด ทองสถิตย์	สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 8	บุญรอด ทองสถิตย์	
9	นายณรงค์ชัย สุริยะ	สมาชิกสภา อบต.รังงาม หมู่ 9	ณรงค์ชัย สุริยะ	
10	นางรัญธม พิสิ๊ก	เลขานุการสภา อบต.รังงาม	รัญธม พิสิ๊ก	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

/ผู้เข้าร่วม.....

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสว่าง บุตรประเสริฐ	นายก อบต.รังงาม	สว่าง บุตรประเสริฐ	
2	นายชาญชัย สิทธิเวช	รองนายก อบต.รังงาม	ชาญชัย สิทธิเวช	
3	นายเนือง ท้าวจตุรัส	รองนายก อบต.รังงาม	เนือง ท้าวจตุรัส	
4	นายบด เจียนสันเทียะ	เลขานุการนายก อบต.รังงาม	บด เจียนสันเทียะ	
5	นางสมัย จินตามาศย์	ผอ.กองคลัง	สมัย จินตามาศย์	
6	นายภานุพงศ์ สอนสำโรง	ผอ.กองการศึกษาฯ	ภานุพงศ์ สอนสำโรง	
7	นางโสภา หิงสันเทียะ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	โสภา หิงสันเทียะ	
8	นายพัทธะธงชัย พิสิท	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	พัทธะธงชัย พิสิท	
9	นางแสงจันทร์ กริ่งสันเทียะ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	แสงจันทร์ กริ่งสันเทียะ	
10	นายธนวิทย์ โชตินอก	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	ธนวิทย์ โชตินอก	
11	นางมณีจันทร์ โพธิ์จิตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	มณีจันทร์ โพธิ์จิตร	
12	นายสุรียา ชุมชัย	นายช่างโยธาชำนาญงาน	-	
13	นางกัลยา สอนสำโรง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กัลยา สอนสำโรง	
14	นางสาวเบญชญา เข็ดสูงเนิน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	เบญชญา เข็ดสูงเนิน	
15	น.ส.จุฑามาศ ชื่นกันกง	ผช.จพง.ธุรการ	จุฑามาศ ชื่นกันกง	
16	น.ส.จันทร์เพ็ญ โฮมภิรมย์	ผช.จพง.จัดเก็บรายได้	จันทร์เพ็ญ โฮมภิรมย์	
17	นายदनัย ต่ายสันเทียะ	ผช.นายช่างโยธา	दनัย ต่ายสันเทียะ	
18	น.ส.จุฑามาศ เคนชมภู	ผช.จพง.บันทึกข้อมูล	จุฑามาศ เคนชมภู	
19	นายจรรูวัตร กาฬปักษิณ	ผช.จพง.พัสดุ	จรรูวัตร กาฬปักษิณ	
20	นายฐิติภากร จอดพิมาย	ผช.ช่างไฟฟ้า	ฐิติภากร จอดพิมาย	
21	นายชิรพล เข็ดสูงเนิน	ผช.จพง.ธุรการ	ชิรพล เข็ดสูงเนิน	
22	นายทองเพชร หาญชนะ	พนักงานจ้างเหมา กอช่าง	ทองเพชร หาญชนะ	
23	นางเรณู เอี่ยมรัมย์	ผช. จพง.พัฒนาชุมชน	-	
24	นางสิริทรัพย์ เอี่ยมภู	ผช.จพง.การเงินและบัญชี	สิริทรัพย์ เอี่ยมภู	
25	นางสาวสาลินี คำหมาย	คนงานทั่วไป	สาลินี คำหมาย	
26	นายธนาพุดิชัย วงษ์ศิริ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ธนาพุดิชัย วงษ์ศิริ	
27	นายเกรียงไกร อุดมบุญ	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	เกรียงไกร อุดมบุญ	
28	น.ส.ศิริรัตน์ ฤทธิ์กำลัง	จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	ศิริรัตน์ ฤทธิ์กำลัง	
29	นายสุรเชษฐ ทองสอาด	ผอ.กองช่าง	สุรเชษฐ ทองสอาด	
30	นางเข็มทอง พุทรา	แม่บ้าน	เข็มทอง พุทรา	
31	นางสุดใจ วงษ์ชาติ	ผู้ใหญ่บ้านหนองแดง หมู่ 6	สุดใจ วงษ์ชาติ	



32	นายสำรอง ลามพัฒน์	กำนันตำบลรังงาม	สำรอง ลามพัฒน์	
33	นางสาวยุวดี ชัยจันดี	ผู้ใหญ่บ้านดอนเปล้า หมู่ 7	ยุวดี ชัยจันดี	
34	นายทองเพชร หาญชนะ	คณงานจ้างเหมา	ทองเพชร หาญชนะ	

ประธานสภากล่าวเปิดประชุมและแจ้งระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบ  
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- 1.1 ขอขอบคุณทุกท่าน ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอเนินสง่า
- 1.2 มีอุบัติเหตุแหกโค้งชนกำแพงหน้าวัดรังงาม สอบถามแล้วเป็นรถบ้านรังงามรถยังขับได้ กันชนหน้าพัง
- 1.3 ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายอาหารฯ วันลงอุโบสถที่วัดรังงาม

ที่ประชุมรับทราบ

- 1.4 เรื่องจากส่วนราชการอื่น

นายสำรอง ลามพัฒน์ กำนันตำบลรังงาม

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านปลัด ตลอดจนท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน

1. ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้เป็นเกียรติไปร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาดตบกบพร่องดูแลไม่ทั่วถึงก็ ต้องขออภัย ยินดีทุกปีท่านนายกก็จะไปร่วม ก็ขอขอบคุณครับ
2. เรื่องประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ได้มีการเลือกประธาน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านใหม่ เนื่องจากท่านเดิมท่านอดุล มีคดีเก่าเรื่องการพนัน 25 ปีที่ผ่านมาแต่ปัจจุ ันท่านไปเป็นที่ปรึกษานายก อบจ. เลือกใหม่ได้ท่านประดิษฐ์
3. เรื่องที่ท่านประธานแจ้งไปคือ เรื่องอุบัติเหตุบางจุด ทางโค้งไม่มีไฟไม่สว่างเท่าไร อยากมีป้ายเตือน บัญญัติญาณถ้าทำได้ขอเสนอไว้เพราะบางท่านมาจากต่างจังหวัด อาจจะไม่คุ้นทาง
4. ไฟส่องสว่างจุดที่ไม่ติดมี 1 ที่บ้านผมฝาก ส.อบต. และกองช่างช่วยดูแลครับ
5. เรื่องการอบรมผู้ดูแลผู้เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช วันที่ 23 สิงหาคม 2566 จะมาอบรมที่ อบต.เรา เป้าหมายหมู่บ้านละ 5 คน ประกอบด้วย กำนัน,ผอ.บ./ส.อบต./อสม./ญาติ/ขวัญใจหรือผู้ที่เป็น แรงใจเป็นหลักในการการช่วยเหลือในหมู่บ้าน งบประมาณค่าอาหารว่างใช้งบจากกองทุนงานเจ้าพ่อ ๆ อำเภอเนินสง่าหัวละ 20 บาท

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต.

1. บ้านรังงาม มีนายอุดร ศรีหาบุตร เป็นผู้มีป่วยฯ ญาติไม่รับ ไม่มีที่อาศัย อายุประมาณ 30 กว่าปี (พ่อ เป็นลูกน้องพ่อใหญ่หมอย เขามีรถแต่เขาก็ไม่สะดวกที่จะพาไปหาหมอ)

นายสว่าง บุตรประเสริฐ นายก อบต.

1. ผมขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ เช่น อายุ ที่อยู่ ปัญหา สำหรับเรื่องการไป ส่งนำส่งผู้ป่วย อบต.ก็ยินดีดูแล เป็นหน้าที่ของชุมชนที่จะต้องดูแลช่วยกัน ยกตัวอย่างเช่นกรณีเด็ก



แฝด ผู้พิการทางสมอง บ้านบุ่งหวายที่แม่เสียชีวิต ญาติไม่พร้อมดูแล อบต.ก็ได้ช่วยเหลือให้เข้าไปอยู่ในศูนย์ฯ ช่วยเหลือที่จังหวัดอุบล

นายสำรอง ลามพัฒนา กำนันตำบลวังงาม

1. กรณีที่ท่านประธานสภากล่าวถึง มี 2 คนที่ไม่พอใจ (ยายและพ่อของผู้ป่วย) ญาติที่ผู้ป่วยไปพักอาศัยอยู่ด้วยอยากให้ไปรักษา ผมได้ปรึกษาหมอให้ไปรักษาที่โรงพยาบาล ตอนนี้นำส่งโรงพยาบาลแล้ว และโรงพยาบาลส่งผู้ป่วยไปเข้ารับรักษาที่ โรงพยาบาลโคราชแล้วครับ

นางสุดใจ วงษ์ชาติ ผู้ใหญ่บ้านหนองแดงพัฒนา

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านปลัด ตลอดทั้งท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน

1. อำเภอมิโครงการผ้าป่าผ้าอ้อม โดย อสม.ร่วมสนับสนุนคนละ 200 บาท เมื่อรวม อสม.บ้านหนองแดง 6 คนX200 บาท รวม 1,200 บาทได้จัดสรรเป็นผ้าอ้อมๆให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 3 คน มีแม่กิมยงได้ใช้ผ้าอ้อมๆ ส่วนอีก 2 ราย ให้การช่วยเหลือเป็นของกินของใช้
2. เรื่องไฟฟ้าหมู่บ้าน ส.อบต.คงจะส่งเรื่องแล้ว ก็ขอแจ้งท่านนี้ค่ะ

นางสาวยุวดี ชัยจันดี ผู้ใหญ่บ้านดอนเปล้า

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านปลัด ตลอดทั้งท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน

1. ก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณที่ อบต.วังงามได้จัดสรรงบประมาณ ลงหินลูกรังไม่ทอดทิ้งบ้านดอนเปล้า ส่วนที่ยังขาดยังไม่เพียงพอก็จะมี สายดอนเปล้า-หนองตอ และช่วงถนนกำลังจะขาดช่วงคอนเวิร์ต อยากให้ท่านช่วยดูแล
2. หน้าบ้านของนางเกษมศรี ทางน้ำไหลกัดเซาะเป็นร่องลึกๆ อยากจะใส่ท่อเพื่อส่งน้ำลงสระสาธารณะ

นายสว่าง บุตรประเสริฐ นายก อบต.

1. ขอทราบรายละเอียดผู้เข้าอบรม วันที่ 23 สิงหาคม 2566 กลุ่มเป้าหมาย การรับสมัครและการส่งรายชื่อ
2. ท่านกำนันได้ประสาน เรื่องค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าอบรม และผมจะรับผิดชอบใช้งบส่วนตัวดูแลเรื่องอาหารว่างๆ ผู้เข้าอบรมครับ

นายสำรอง ลามพัฒนา กำนันตำบลวังงาม

1. ผู้เข้าอบรมหมู่บ้านละ 5 ท่านผมได้ส่งรายชื่อให้อำเภอแล้ว 5 คนจะเป็นคณะกรรมการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวช หากมีผู้ป่วยติดเตียงรุนแรง 5 คนต้องเข้าไปประจักษ์เหตุ พุดคุย เป็นงานของสาธารณสุข กำเภอ รพ. ตำรวจ เป็นวิทยากร และผู้เข้าอบรมคือ 5 กัลยาณมิตร คือ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมหมู่บ้านละ 5 คน ที่ประกอบด้วย กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต./อสม./ญาติ/ขวัญใจ
2. เรื่องอาหารว่างอำเภอก็จัดมาเอง หากท่านนายกจะเพิ่มเติมให้ก็ขอขอบคุณครับ

มติที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

มติที่ประชุม รับรองไม่มีการแก้ไข



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ (ญัตติเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา)

5.1 ญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 (วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ)

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. ได้มอบหมายให้เลขานุการสภา อบต.ชี้แจงข้อกฎหมาย นางรัญธม พิสิฐ เลขานุการสภา อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 5 กำหนดว่าเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว ต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้น อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและขอมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นประการใด และสงวนความคิดเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการรายงานนั้น ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 2 ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับเฉพาะมีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ตามที่สภาได้กำหนดระยะเวลาในการรับคำเสนอขอแปรญัตติ ในวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงไปแล้วนั้น มีสมาชิกมายื่นคำเสนอขอแปรญัตติหรือไม่ หากมีคณะกรรมการฯ มีการดำเนินการ ข้อ 50 , 51 แล้วรายงานอย่างไร ขอให้ท่านประธานได้เชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจง

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. ได้เชิญคณะกรรมการแปรญัตติแถลงคำเสนอขอแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ

นายชัยพร นุพลกรัง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ปฏิบัติหน้าที่รับคำเสนอขอแปรญัตติจากสมาชิกสภา อบต. ตั้งแต่วันที่ 16 -18 สิงหาคม 2566 นั้น ไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติ และได้อ่านสำเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมทั้งให้ ส.อบต.ได้ดูไปพร้อมกัน และคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยละเอียดแล้ว มีมติเห็นชอบ ดังนี้

1. เห็นชอบให้ยืนยันตามร่างเดิมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ (คณะกรรมการแปรญัตติเสียงข้างน้อยลงมติ)
3. ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ (คณะกรรมการแปรญัตติยื่นแปรแล้วลงมติเป็นอย่างอื่น)



นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. ขอมติที่ประชุมสภา อบต.

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยืนยันตามร่างเดิมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยเสียง 9 เสียง ผู้เข้าประชุม 9 คน

## 5.2 ญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 (วาระที่ 3 ชั้นลงมติ

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. เมื่อได้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2567 มาแล้วสองวาระ ขึ้นนี้เป็นการลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 หรือไม่ จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ให้ตราเป็น “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” ด้วยเสียง 9 เสียงผู้ เข้าประชุม 9 คน

## 5.3 ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. เชิญนายก อบต.รังงามชี้แจงการโอนงบประมาณฯ

นายสว่าง บุตรประเสริฐ นายก อบต. เรียนประธานสภา อบต.สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามที่นายกได้ประชุมจังหวัด มีหนังสือให้ อบต.ทุกแห่งจัดทำศูนย์ช่วยเหลือสังคม หากไม่มีศูนย์ ก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ จะขอโอนงบประมาณเพื่อกันห้องให้พัฒนาชุมชน งบประมาณ 59,000 บาท เป็นการปรับปรุง อาคารกันห้องเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคม ที่ผ่านมางบประมาณที่ อบต.ได้รับการช่วยเหลือจาก พม.จังหวัดที่ให้มาก็ได้เยอะ จึงขอโอนงบประมาณเพื่อกันห้องให้พัฒนาชุมชน ตามรายการเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านครั้งนี้ครับ รายการที่โอนเพิ่ม (ตั้งใหม่)

แผนงานสังคมสงเคราะห์ /งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์/งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ประเภทปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/โครงการปรับปรุงอาคารกันห้องศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลรังงาม งบประมาณ 59,000 บาท

### รายการที่โอนลด

แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์/งบดำเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ/โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบล รังงาม โอนลด 12,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์/งบดำเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการและผู้ด้อยโอกาส โอนลด 27,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์/งบดำเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ/โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โอนลด 20,000 บาท

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. ขอมติที่ประชุมสภา อบต.

มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยเสียง 9 เสียง ผู้เข้า ประชุม 9 คน



ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต. เชิญผู้เข้าร่วมประชุมเสนอเรื่องอื่นๆ

นายทิง ศรีแก้ว ส.อบต.บ้านดอนเปกล้า หมู่ที่ 7 กราบเรียนท่านประธานสภา

1. เรื่องไฟแสงจันทร์ ไฟส่องสว่างจาก.....
2. ขอขอบคุณสำหรับถนน คสล.ที่สร้างไป จากหมู่ 3-7 ที่สร้างไป 3 กม.ก็สะดวกในส่วนตรงโค้ง (ไหลทาง) ก็อยากให้เสริมลูกรัง เพราะรถหลบกันจะทำให้ถนนคอนกรีตแตกหัก และเพื่อความปลอดภัย

นายสว่าง บุตรประเสริฐ นายก อบต.รังงาม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ

1. เรื่องไฟฟ้า หมู่ 7 ที่โอนย้ายไปจังหวัดนครราชสีมา ผมก็จะหาคำตอบมาให้ แต่ถ้าเป็นไปได้แก้ปัญหาหากไม่สามารถทำได้ผมก็อยากจะทำให้เพื่อแก้ไขปัญหาวางจะเป็นไฟโซล่าเซลล์
2. เรื่องโค้งถนน คสล. สายบุฝ้าย-ดอนเปกล้า ไม่เหลือปากว่าแรงผมจะหาลูกรังไปลงให้
3. เรื่องถนนหนทางผมอยากให้ ส.อบต.ช่วยดูแลถนนไม่ให้ประชาชนทำการเกษตรมาชิดขอบทาง และเสนอการปลูกหญ้าแฝก ป้องกันถนนพังๆ ยกตัวอย่างเช่น ถนนสายรุ่งอรุณ-หนองแดงพัฒนา มีปลูกแฝก หากเส้นอื่นต้องการปลูกสามารถไปแบ่งมาปลูกได้

นางรัฐธม พิสิทธิ์ ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และส.อบต.รังงามทุกท่าน

1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก คุณสมบัติ หน้าที่ และเป้าหมายอย่างน้อยครัวเรือนละ 1 คนขอความร่วมมือท่าน ส.อบต.ทุกท่านได้สมัครและช่วยรับสมัครบุคคลในหมู่บ้านให้ครบตามเป้าหมาย เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานด้านการกำจัดขยะ ด้านสิ่งแวดล้อมฯ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป
2. การขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน (บ้านบุฝ้าย) อบต.รังงามมีกำหนดการลงพื้นที่ไปติดตามสอบถาม ถึงขยะเปียกและช่วยเหลือสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียก สำหรับหมู่บ้านยั่งยืนให้ครบ 100 % และจะไปช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านกำจัดแหล่งรังโรคใช้เลือดออกที่ระบาคที่บ้านบุฝ้ายในคราวเดียวกันในเร็วๆนี้ สำหรับวันที่เท่าไร จะแจ้งหนังสือหรือทางกลุ่มไลน์ให้ทุกท่านได้ทราบ และร่วมกิจกรรมอีกครั้งค่ะ
3. เรื่องการจัดงานเกษียณอายุราชการของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ กำหนดไว้วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น.โดยท่านนายกให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานในครั้งนี้ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือรูปแบบงานก็จะแจ้งทุกท่านอีกครั้งค่ะ

นายสมภาร ทาระแพน ประธานสภา อบต.รังงาม

1. การคัดแยกขยะต้นทางเป็นสิ่งที่ดี แก้ปัญหาขยะได้มาก เช่น แกงที่เหลือ แยกแกลงเป็นขยะเปียก ถูแกลงเป็นขยะทั่วไปนำไปกำจัด หนัสนี้หน้าฝนหากครัวเรือนไม่แยกขยะเปียกปริมาณขยะเปียกก็จะมากและเน่า
2. เรื่องใช้เลือดออกระบาค เราทุกคนที่มีครัวเรือนอยู่ ก็ให้ดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่รอเฉพาะให้ อสม.ช่วยดำเนินการ
3. เรื่องค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ ยังมีปัญหาบางครัวเรือนที่ไม่จ่าย เก็บไม่ได้

นายสว่าง บุตรประเสริฐ นายก อบต.รังงาม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ

1. เรื่องขยะถึงไม่ได้จ่ายค่าขยะก็ขอให้ทิ้งให้ถูกที่ ขอความกรุณาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมก็ได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อถังขยะประมาณ 200 ถังก็ขอให้ ส.อบต.ได้สำรวจผู้ที่ต้องการจุดที่ขาดถังขยะ
2. การแยกขยะต้นทางก็จะเป็นการลดปริมาณขยะในการกำจัด
3. เรื่องการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ 3 บ้านบุฝ้าย ก็จะได้ทำให้ครบ 100% เพื่อเป็นตัวอย่างบ้านอื่นๆ รับการสอบสวนจากอำเภอ หน่วยตรวจอีกครั้ง

มติที่ประชุมรับทราบ

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดอีก ประธานสภา อบต. จึงกล่าวปิดประชุม เวลา 12.30 น.

ลงชื่อ รัฐธม พิสิทธ์ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางรัฐธม พิสิทธ์)

ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต.

ลงชื่อ เทียง พิมพีไธสงค์ ผู้ตรวจรายงานฯ

(นางเทียง พิมพีไธสงค์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ ณรงค์ชัย สุริยะ ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

(นายณรงค์ชัย สุริยะ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ บุญชู ธุระธรรม ผู้ตรวจรายงานฯ

(นายบุญชู ธุระธรรม)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภา อบต.รังงาม มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้ เมื่อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่.....เดือน  
ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ สมภาร ทาระแพน ผู้รับรองรายงาน

(นายสมภาร ทาระแพน)

ประธานสภา อบต.